
127. löggjafarþing 2001–2002.
Þskj. 176 — 175. mál.

Fyrirspurn

til forsætisráðherra um skipulag innan þjóðgarðsins á Þingvöllum.

Frá Kolbrúnu Halldórsdóttur.

1. Hver er formleg staða þeirrar stefnumörkunar í skipulagsmálum þjóðgarðsins á Þingvöll-
um sem Þingvallanefnd samþykkti í maí 1988?

2. Hvernig hefur þessari stefnumörkun verið framfylgt á vegumÞingvallanefndar hingað til?
3. Hvaða tillögur eða hugmyndir liggja nú fyrir frá Þingvallanefnd eða öðrum um stækkun

þjóðgarðsins og verndun á vatnasviði Þingvallavatns?

Skriflegt svar óskast.

Prentað upp.


